

# CĂN BẢN TẾ BÀO

SAGIANG

## I.- CĂN BẢN TẾ BÀO ĐỊNH VỊ

Các nguyên tử do vi linh tử khoáng vật cấu tạo ra các khoáng chất từ lửa ra đất đá qua dung nham đông đặc làm ra vỏ hành tinh, trong đất đá, các căn bản vi tử tập hợp lại thành ra các kim loại, từ kim loại thể hơi (Khí) bị chèn ép tung ra bên ngoài tạo thành bầu khí quyển ở các sanh hành tinh. Trải qua hàng tỷ năm Dưỡng khí và Khinh khí phối hợp nhau cho ra OH<sub>2</sub> tức là hơi nước, gặp lạnh đông lại thành nước. Vậy khoáng vật vi linh tử chỉ tạo tới nước là hết nhiệm vụ. Kế tiếp chỉ trên sanh hành tinh Thực vật vi linh tử tác động cấu tạo ra căn bản tế bào thực vật ở trong nước, có hình thức những trứng nước li ti hấp thụ thiên nhiên khí, từ đơn bào thực vật tiến triển phối hợp nhau trở thành đa bào thực vật. Chính những đơn bào thực vật này khi phối hợp nhau thành ra đa bào thực vật đầu tiên là căn bản tế bào thực vật. Từ có căn bản tế bào (Còn gọi là tế bào gốc thực vật) cấu trúc ra thiên hình vạn trạng, tạo ra đa bào thực vật. Chính đây là căn bản tế bào thực vật (Còn gọi là tế bào gốc thực vật) từ rong rêu, tảo, tiến dần lên thủy thực vật (cỏ cây trong nước). Cả tỷ năm nữa hình thành được thủy hạt bào tử theo hơi nước bốc lên, tiến vào đại lục theo nước mưa rơi xuống nảy mầm mọc lên thảo mộc trên đất liền. Cả mấy tỷ năm sau vi linh tử động vật kết hợp tạo thành tế bào động vật, loại nguyên sinh động vật đầu tiên: vi khuẩn và vi trùng (Vi khuẩn hiện hậu còn vi trùng hung tợn độc ác). Các vi khuẩn phối hợp nhau thành đa bào động vật. Chính nó là căn bản tế bào động vật đầu tiên (Còn gọi là tế bào gốc động vật). Chúng tiến triển qua nhiều giai đoạn: Trước tiên chúng phối hợp với các nguyên tử trong các thân xác thực vật phân hoá tạo ra loài Thấp sinh động vật, đời sống ngắn ngủi như phù du, mòng, mò, Cả tỷ năm sau chúng tiến hành hoá sinh động vật qua nhiều giai đoạn: ong, bướm, ve, ruồi muỗi, rồi tới ếch, nhái, cóc, chàng hui, ếch sơn. Phải qua hàng mấy tỷ năm nữa chúng tiến triển lên noãn sinh động vật cũng nhiều giai đoạn; trong nước loài các tôm, rùa, rắn, cá sấu, trên địa lục loại bò sát kỳ đà, rắn mối, kỳ nhông, khủng long, trên không loài chim, kỳ đà bay, gà, vịt, cò, vạc, nhạn, ưng, diều, quạ. Thêm mấy chục tỷ năm nữa chúng tiến hành lên thai sinh động vật: dưới biển loại cá kinh, cá mập, cá voi, nhàn ngư, trên đại lục: cọp, beo, sư tử, ngựa, voi, mèo, chó, chồn, thỏ, chuột, bọ, khỉ, vượn, đười ươi, dã nhon và khủng hâu. Cả mấy chục tỷ năm sau nữa mới tới vi linh tử nhơn sinh cấu tạo ra căn bản Nhơn sinh tế bào (Còn gọi là tế bào gốc con người), từ đó các căn bản tế bào nhơn sinh phối hợp nhau theo nguyên tắc phối hợp các bộ phận của Đười ươi có cơ thể hoàn hảo nhứt trong Thai sinh động vật mà tuần tự cấu trúc ra cơ thể con người. Vậy tế bào gốc do đâu mà định vị? Chỉ do điều kiện tiên yếu của từng loại cơ quan bộ phận của con người thích nghi với ngũ hành thiên nhiên: Ngũ hành thiên nhiên đơn giản: Mộc, Hoả, Thổ, Kim, Thủy, cho nên thân thể con người các cơ quan bộ phận đều theo bộ ngũ hành thiên nhiên: Ngũ quan, Ngũ chỉ, Ngũ bộ, ngũ tạng, Ngũ hạch, Ngũ mạch và cuối cùng là Ngũ lĩnh bao bọc Nê hoàn cung thi hành mệnh lệnh của Tâm linh (Vi linh tử hay Linh hồn). Do đó con người linh diệu nhứt hoàn vũ do có tới 7 cơ quan bộ phận tuần hành theo 7 tụ điểm luân xa huyền diệu mà mỗi tụ điểm là một cơ chế riêng biệt về căn bản tế bào nhơn sinh (tế bào gốc con người). Chúng ta cần thông suốt tế bào gốc cũng như các bác học gaia đã nắm được yếu tố tế bào gốc động vật mà tung ra thuyết Thai sản vô tính kết quả ra con cừu con, không qua hệ thống thụ thasi thông thường, mà chỉ cấy tế bào gốc của con cừu mẹ để tạo thai sinh cừu con. Kết quả này khiến nhiều bác học gia tạo ra thai sản vô tính từng bộ phận con người, do kế hoạch tạo thai sản vô tính con người không do kế hoạch sanh đẻ thụ thai thông thường. Nhưng các chánh quyền ngăn cấm triệt để, tránh hậu hoạ về sau khi một đạo binh toàn là Thai sản vô tính, không có lương tâm hết sức nguy hại và còn liên lụy đến truyền thống gia tộc nữa, con người không sanh đẻ nữa sẽ đưa đến diệt chủng, khi đám thai sản vô tính chết đi không có roi truyền nòi giống. Tuy nhiên vẫn cho phép tạo thai sản vô tính các cơ quan bộ phận với đơn xin và lý lịch bệnh nhơn rõ rệt, có chứng giám của chánh quyền sở tại khi thi hành lấp ghép thay thế các bộ phận cơ quan hư hỏng.

“Bá ban xảo kế tế thiên địa,

“Duy hữu tử sanh Tạo hoá quyền !”

Con người hiện nay muốn vượt quyền tạo hoá (Thiên nhiên) nên cố gắng tìm phương thức “Thế Thiên hành đạo” có được không? Cũng như thế hiện nay, khoa học gia đã tìm ra nguyên tắc chủ yếu của tế bào gốc mà định vị huyết thống 100% không chênh lệch, qua thử máu DNA, và cũng từ đó định vị được tuổi thọ con người qua bộ xương hoá thạch từ cả ngàn tuổi. Mới đây nhờ DNA định vị được một loại thú đoạt tuổi thọ cao nhứt tới nay cả tỷ năm, mặc dầu bộ xương đã hoá thạch. Người ta cũng thử nghiệm các cây cỏ thụ sống từ 3 đến 4.000 tuổi trong những cánh rừng già, tạo thành công viên quốc gia bảo trì các cây cổ thụ. Dầu gì đi nữa, cái chết không thể cải sửa được, chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác

mới mong duy trì tuổi thọ cả ngàn tuổi ở Trường Xuân thạch động. Tạo hoá quyền là định luật thiên nhiên, ai tranh đoạt được là diễm phúc trần gian siêu đẳng.

## **II.- CĂN BẢN TẾ BÀO VAI TRÒ**

Tế bào gốc có vai trò trọng yếu trong mọi vật thể trên sanh hành tinh, nhứt là thực vật, động vật và nhơn sinh. Chúng ta thường thắc mắc tại sao Nam Nữ giao hợp nhau, hưởng khoái lạc trần gian khi cả hai tiến tới kích ngát tuyệt đỉnh, tinh trùng bắn ra loạn xạ trong tử cung Nữ, còn Nữ chỉ xuất tinh tương, trong lúc tinh trùng phối hợp với noãn sào để tạo phôi thai roi truyền nòi giống? (Xin xem bài cấu tạo phôi thai). Chúng ta chỉ biết hưởng thụ còn nguyên lý ra sao ít khi nghiên cứu tường tận, chỉ hiểu sơ sơ là tinh trùng phối hợp noãn sào tạo ra thai nhi, nên khi không muốn mang thai phải mang áo mưa, hay trừ ra những ngày trứng rụng có tính toán ngày giờ kỹ lưỡng. Trái lại nhiều phụ nữ không muốn có chồng mà muốn có con, đến bác sĩ xin mua tinh trùng của Nam giới tạo phôi thai không qua giao hợp. Có khi những Nam giới bị trục trặc tinh trùng, muốn có con với vợ, đến bác sĩ tạo bầu thai qua tinh trùng của Nam giới khoẻ mạnh. Lắm lúc phụ nữ bị trục trặc tử cung không thể mang thai, cũng nhờ bác sĩ lấy tinh trùng của chồng cấy vào tử cung một phụ nữ khác tạo bào thai với tiền mướn hậu hỉ mang thai giùm. Có nhiều khi phải đưa ra Toà kiện tụng về quyền sở hữu hài nhi. Nhưng nhờ DNA quan Toà mới xử được. Như thế tế bào gốc rất đặc dụng trong vai trò của nó rất chính xác. Đối với lai giống, tế bào gốc của người nào mạnh ngả về thể xác của người đó. Chúng ta thấy con lai, có đũa mang hình hài cha, có đũa mang hình hài mẹ. Đó chỉ là do tế bào gốc mạnh yếu mà thôi. Riêng các trẻ em khuyết tật bẩm sinh do từ trong bào thai trong lúc tăng trưởng trong bụng mẹ bị trục trặc dinh dưỡng của mẹ, rất đau khổ trọn cuộc đời cũng do phần nào tiền kiếp tạo ác nghiệp mà kiếp này phải gánh chịu, cha mẹ rất khổn khổ với con khuyết tật. Có nhiều loại khuyết tật: Mù, Câm, Điếc, thiếu tay hay thiếu chân, lưng gù... Cũng có khi do bệnh hoạn sanh ra tật nguyên. Riêng những quái thai do tế bào gốc bị trục trặc khi tạo phôi thai. Còn sanh đôi do noãn sào rụng xuống một lượt 2 quả, có khi sanh ra bị dính vào nhau do trục trặc, cũng có nhiều sản phụ sanh tam thai, tứ thai, ngũ thai... do số trứng rụng do cơ thể mẹ bị xáo trộn kinh kỳ. Các tế bào gốc trong lúc tạo phôi thai rất nhạy cảm và nhanh chóng khi tia điện tử phát xuất lúc tinh trùng chạm vào noãn sào, chiếu thẳng lên không trung kéo vi linh tử thích hợp siêu tuần điện số giáng nhập trong thời gian 1/5 giây. (Bà Bertholet đã chứng minh nhân quả của linh hồn. Xin xem Tim về cõi chết). Phôi thai bắt đầu cuộc sống trong bụng mẹ kể từ khi có vi linh tử giáng nhập. Noãn sào nào không có tinh trùng phối hợp sẽ tan ra huyết tạo kinh nguyệt cho nữ giới. Theo cơ thể học Nữ thập tam, Nam thập lục là bắt đầu có noãn sào và tinh trùng để roi truyền nòi giống. Riêng hai vú của Nữ chỉ tạo ra sữa khi sanh để hài nhi, theo thiên nhiên cho con bú rất thích nghi. Nhưng phụ nữ ngày nay vì công việc làm và giữ sắc đẹp, cho con bú sữa bò, sữa bột cũng tốt vậy. Đối với thai sanh động vật, cũng na ná việc tạo phôi thai như con người. Con cá voi, nhân ngư, cá mập, cá heo, cá nược đẻ con và cho con bú. Có đũa trẻ được cá voi vớt khi bị chìm tàu cha mẹ chết hết, cho bú và nuôi dưỡng đến lớn khôn (Xin xem truyện “Nhớ về biển cả “ trong quyển KHO TÀNG HẢI ĐẢO đồng tác giả). Con cọp, con khỉ đột cũng nuôi trẻ con trong rừng già, người ta bắt được đem về nuôi nấng dạy dỗ nói tiếng người được và rất mạnh khoẻ, điển hình là Tarzan. Như vậy sữa động vật vẫn tốt đối với hài nhi, bằng cơ là sữa dê, sữa bò, sữa trâu, sữa trâu thay thế sữa mẹ. Riêng đối với thảo mộc căn bản tế bào tạo ra hạt bào tử khi nhụy được tác hợp với bầu nhụy cái roi truyền nòi giống. Các nhà vạt học nắm được yếu tố tế bào gốc của thảo mộc mà cấu tạo được loại thảo mộc lai giống và nhứt là loại thảo mộc kết quả không hạt (seedless fruits). Còn phần động vật lai giống và thai sản vô tính hiện đang nghiên cứu tường tận để có những thực phẩm dồi dào dưỡng chất, nhứt là cấu tạo cơ quan bộ phận để lắp ghép cho con người đã được chấp thuận với số lượng và tính chất bảo đảm. Căn bản tế bào sinh động được con người ứng dụng triệt để trong tạo thảo mộc toàn hảo, không có bị lệ thuộc vào chánh quyền, sản xuất càng ngày càng có quả to lớn ăn ngon ngọt và bổ dưỡng.

## **III.- TẾ BÀO GỐC (CĂN BẢN TẾ BÀO) LỢI HẠI.**

Thảo luận lợi hại của tế bào gốc có nhiều khi thiên kiến kẻ bênh vực người đã kích, chung quy cũng đều theo định luật thiên nhiên “Thành trụ hoại không” sanh thành tăng trưởng huỷ diệt và tan rã hết trả về thiên nhiên dưới dạng nguyên tử. Giới bênh vực cho rằng Tế bào gốc là nguồn cội của mọi vật thể trong vũ trụ nói chung và trên địa cầu nói riêng, còn giới đã kích chỉ nghĩ hoàn toàn do nguyên tử tác tạo ra tức nhiên tế bào gốc lệ thuộc vào nguyên tử. Chúng lợi hại hoàn toàn do con người ứng dụng. Nhờ có nó mà vạt vật tạo thành, con người lợi dụng thành quả làm lợi nhuận thụ hưởng nhiều nhứt là nhóm trồng tĩa được hoa lợi thanh mậu, nên càng ngày càng phát triển đến mức độ chóng mặt, như ăn trái cây không hạt, ngon ngọt hơn đồng giống thường tình, hoa quả dồi dào tươi đẹp, thơm tho. Họ cũng cho lai giống thú vật để có con vật to con hơn, khoẻ mạnh hơn và mau tăng trưởng hơn. Còn thêm thai sản vô

tính tạo ra quá dồi dào, nhanh chóng sản vật, tuy nhiên chúng không sinh đẻ thụ thai như con vật thường, nhứt là chúng không có tình cảm như con vật nên không trung tín, không phân biệt giới tính do chúng không biết hưởng thụ sinh lý. Thành ra chỉ tạo ra đời chúng xong dứt khi chết đi, không roi truyền nòi giống. Tuy nhiên các nhà vạn vật học vẫn cố gắng tra cứu tạo ra con vật thai sản vô tính có tâm linh như con vật bình thường, chuyện này chưa có thành quả. Nếu thành công sẽ phát triển thai sản vô tính cho con người, hầu thoả mãn nhu cầu sinh đẻ của nữ giới, gia3mche61 đi